

คำวนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๒.๓.๒/๒๒๒๔



สลด. (eMail)

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ๘6499/65

24 มิ.ย. 2565 เวลา 17.13 น.



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนศาลเจ้าไก่อต้อ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี คำวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๒๑๑๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนศาลเจ้าไก่อต้อ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วขอเรียนว่า ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนศาลเจ้าไก่อต้อ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่ตำบลศาลเจ้าไก่อต้อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณสุขูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม จึงเห็นด้วยกับร่างประกาศกระทรวงดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตประกอบการพิจารณา ดังนี้ (๑) การพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดที่มีการตั้งสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานประกอบกิจการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่ออนามัยสิ่งแวดล้อมจนเป็นเหตุรำคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ควรพิจารณากำหนดระยะห่างระหว่างสถานประกอบกิจการกับที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางถนนสาธารณะไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ระบบระบายอากาศ แสง เสียง ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง (๒) ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ในบัญชีท้ายร่างประกาศลำดับที่ ๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกาเครื่องวัดเวลาหรือเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร พลอย ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรือ อัญมณี โดยระบุให้โรงงานจำพวกที่ ๑ อนุญาตให้ตั้งในพื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากได้ ซึ่งโรงงานจำพวกนี้ต้องใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้ จึงเห็นควรพิจารณากำหนดเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับกิจการดังกล่าวและควบคุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาธิต ปิตุเตชะ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๔๒๗

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๕๓๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : iad.law๑๔๒๗@gmail.com